

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักหอสมุดกลาง

ครั้งที่ 1/2563

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563

ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ผู้มาประชุม

1. นางสาวสมปอง	มิสสิตะ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตา	นกออยู่	กรรมการ
3. นางสาวกรรณา	ศรีเจริญ	กรรมการ
4. นางพัชรี	เวชการ	กรรมการ
5. นางนฤมล	บุญญานิตย์	กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ	จงเจริญ	กรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ	ถึงนาค	กรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา	สำราญใจ	กรรมการ
9. นางสาวอินทรา	อินทร์ตมา	กรรมการ
10. นายสมภพ	สุขดี	กรรมการ
11. นางณัชชา	มณีนวศ์	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางจรินทร์	คิดหมาย
2. นางสาวสุมาลี	วาทีหวาน
3. นางวิไลรักษ์	แก้ววิไล
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ	กล่อมใจขาว

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองแล้ว โดยไม่มีแก้ไข

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.1 แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับแผนตามการดำเนินงานที่มีเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน ที่ผ่านมามีการดำเนินการตามแผนไปบ้างแล้ว เช่น การจัดทำโครงสร้าง OP การติดตามการดำเนินงาน(อย่างไม่เป็นทางการ) หากภายหลังมีการดำเนินการในกิจกรรมอื่นๆ จะได้ให้เลขาฯ ปรับแผนต่อไป ประธานเสนอให้มีการพิจารณากำหนดการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวาระพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 2.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักหอสมุดกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรที่จะมีคู่มือความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนางานห้องสมุด ทั้งนี้ประธานได้เล็งเห็นจุดเด่นการดำเนินงาน ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จากการได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม เป็นต้น อีกทั้งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่งเริ่มใช้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในเกณฑ์ EdPEX เช่นเดียวกับเรา จึงเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดไปด้วยกัน นอกจากนี้ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือไม่มีฐานข้อมูลต่าง ๆ จากส่วนกลางที่จะมาสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ ทั้งนี้ได้หารือกับรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารแล้ว จึงขอเสนอเป็นวาระพิจารณาต่อไปในการดำเนินการดังกล่าว

ประธานมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งรายละเอียดการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบถึงกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดในคู่มือแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ คณะวิชา / ส่วนงาน และสถาบัน) ดังนี้ คือ

รอบปีปฏิทิน ใช้ในการตรวจนับจำนวน และประเมินผลงานทางวิชาการทั้งประเภทงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/นำเสนอผลงาน และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเผยแพร่ ทั้งนี้ รอบปีปฏิทินในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้ปีปฏิทินเดียวกับปีการศึกษาที่ประเมิน เช่น ประเมินปีการศึกษา 2562 จะใช้ปีปฏิทิน 2562 คือ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้น

รอบปีการศึกษา ใช้ในการประเมินองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การสำเร็จการศึกษา การคำนวณสัดส่วน จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยรอบปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา เช่น ประเมินปีการศึกษา 2562 คือ ระหว่าง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นต้น

รอบปีงบประมาณ ใช้ในการประเมินองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการแผนปฏิบัติการประจำปี แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การเงิน โดยจะใช้ปีงบประมาณเดียวกับปีการศึกษาที่ประเมิน เช่น ประเมินปีการศึกษา 2562 จะใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้น

ประธานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพ ในเกณฑ์ EdPEX หมวด 1 ผู้นำ และ หมวด 2 กลยุทธ์ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการเรียง และรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ประธานมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบตามหมวดต่าง ๆ รายงานความก้าวหน้า ดังนี้

นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค รายงานความก้าวหน้าในหมวด 3 ลูกค้ำ โดยมีรายละเอียดของลูกค้ำ การดำเนินการบริการวิชาการ ตามรายละเอียดที่แสดงบนจอภาพ

นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล รายงานความก้าวหน้าในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ แจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ

นางอาทิตา นกอยู่ รายงานความก้าวหน้าในหมวด 5 บุคลากร แจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ

นางสาวกรรณา ศรีเจริญ รายงานความก้าวหน้าในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานในระบบงาน ตามรายละเอียดที่แสดงบนจอภาพ

ประธานให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ EdPEX ควรมีการประชุมกลุ่มย่อยที่ดำเนินงานของแต่ละหมวด และควรดูความสอดคล้องกับเนื้อหาของ OP/ หมวด 7 ผลลัพธ์ และคู่มือแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1 กำหนดวิธีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

สืบเนื่องจากแผนดำเนินการตามที่แจ้งในวาระเพื่อทราบ ประธานเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณา กำหนดการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ โดยเสนอให้มีการประชุมนอกสถานที่สรุปรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด วัน/เวลา
ส่งร่างรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX	คณะกรรมการ	27 มี.ค. 2563 / 16.30 น.
รวบรวมและจัดรูปแบบทุกหมวด	เลขาฯ	30-31 มี.ค. 2563
ส่งไฟล์ข้อมูลที่จัดแล้ว ให้กรรมการตรวจทานและดูความสอดคล้อง	เลขาฯ	1 เม.ย. 2563
คณะกรรมการประชุมหารือและพิจารณาปรับแก้ (นอกสถานที่) *	คณะกรรมการ	4-6 เม.ย. 2563
พิจารณาตรวจทาน (หลังจากประชุมหารือปรับแก้)	คณะกรรมการ	10 เม.ย. 2563
จัดรูปแบบเล่มและจัดส่งต้นฉบับ นำเสนอ ประธาน	เลขาฯ	22 เม.ย. 2563


มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ

สืบเนื่องจากวาระแจ้งเพื่อทราบ 2.2 การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานประกันคุณภาพ ไม่มีฐานข้อมูลส่วนกลางสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ ประธานได้หารือกับรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลแล้ว โดยให้มีการสำรวจข้อมูลที่ต้องใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ และงานอื่น ๆ เพื่อจะได้สรุปและนำเสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารต่อไป ประธานเสนอให้ เลขานุการคณะกรรมการฯ สอบถามกรรมการถึงฐานข้อมูลที่ต้องการใช้ และให้จัดส่งภายในวันที่ 31 ม.ค. 2563 เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอ ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นันทิชา มณีวงศ์
นางณัชชา มณีวงศ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางสมปอง มิสสิตะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม